

บทความ

เรื่อง นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “70 ปีครองราชย์ ประชากรรัฐร่วมใจภักดี รักษา้ำตามรอยพ่อ”

เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน (ครับ/ค่ะ) เรื่องในเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้คนไทยทั้งชาติแสดงความจงรักภักดีและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ คุณงามความดีของพระองค์ เกิดวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ บริเวณคลองบางสองร้อย ตำบลธรรมเสน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดราชบุรี พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เป็นประธานในพิธีเปิด 70 ปีครองราชย์ประชากรรัฐร่วมใจภักดีรักษา้ำตามรอยพ่อซึ่งจัดโดยกองทัพบก (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในพิธีพลเอกธีรชัยนาควาณิชผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวรายงานโดยสรุปว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศใน 2 ลักษณะได้แก่ลักษณะแรกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำนอกเขตชลประทานจำนวน 54 โครงการในพื้นที่ 17 จังหวัดงบประมาณรวม 548 ล้านบาทเศษลักษณะที่ 2 โครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน 1,546 โครงการในพื้นที่ 68 จังหวัดงบประมาณ 1,529 ล้านบาทเศษ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ซึ่งโครงการลักษณะที่ทั้งสองนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมดำเนินการโครงการด้วยการดำเนินโครงการทั้ง 2 ลักษณะได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการบริหารการจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในลักษณะประชารัฐเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประเทศชาติ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ชมวีดิทัศน์การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ 3 ยุค และชมการรายงานสด live video conference ความพร้อมของโครงการบูรณาการการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานีกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่และกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดยะลาตามลำดับ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ภายหลังจากชมวีดิทัศน์แล้วนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับหน่วยงานราชการระหว่างการประชุมเสวนาว่า ต้องดำเนินการให้ได้ตามแผนนโยบายที่วางไว้ และร่วมมือการประสานงานระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อการบูรณาการการจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนร่วมมือกันตามแนวทางประชารัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 20 ปีพร้อมกับย้ำเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษา้ำรักษาป่า ต้องร่วมกันบูรณาการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เล่าจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมผลงานสินค้า otop ว่าสินค้าเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าชื่นชม เพราะเป็นการเสริมสร้างรายได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีก รวมทั้ง

นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมสินค้าและบริการจัดหน่วยงานที่ส่งเสริมผู้ที่ไร้สมรรถภาพ ที่เป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชน ซึ่งรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือและส่งเสริมให้การสนับสนุน ทั้งนี้ สินค้า otop เหล่านี้ ควรที่จะได้รับการปล่อยออกไปในระดับโลก รัฐบาลพร้อมที่จะส่งเสริมให้อีกช่องทางหนึ่งเพื่อเสริมสร้างแหล่งความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ ทำให้เชื่อมโยงการในทุกภาคส่วน รวมกันเป็นบริษัทประชารัฐอย่างที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป (ครับ/ค่ะ) สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ)